

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร.ที่ 7652
ร.ที่(นอ) -
วันที่ 20 ก.ค. 2565 9.10 น.

สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๖๘๙๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากมาตรฐานทั่วไปเป็นมาตรฐานบังคับในกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของฟาร์มให้รองรับการเลี้ยงสุกรอย่างถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสารตกค้าง การกำหนดให้มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม การบันทึกข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสุกร ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็กสามารถขอรับการตรวจสอบและขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ตามความสมัครใจ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็กสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าสุกรให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรทุกขนาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำ รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรทุกขนาดก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤษา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: sasithorn@nesdc.go.th